



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG 9 - 2023

Kính gửi Quý Phụ Huynh,

Học phần 1 sắp kết thúc, các em học sinh đang thể hiện sự tiến bộ của bản thân qua quá trình học tập chăm chỉ và vui vẻ cùng trường lớp, đồng thời xây dựng thêm nhiều kỹ năng và sự tự tin cho mình.

Nhà trường rất cảm kích quý phụ huynh đã sắp xếp thời gian đến trường tham dự sự kiện Gặp mặt và Chào đón (Meet & Greet) và Lễ khai giảng. Hy vọng quý vị đã có những trải nghiệm vui vẻ và có được nhiều thông tin hữu ích. Trong suốt năm học sẽ có thêm nhiều cơ hội chúng tôi được mời quý phụ huynh đến trường cùng tham dự.

Tiêu điểm của Mục tiêu người học Toàn trường (School-Wide Learner Goal) vào tháng tới sẽ là Giao tiếp tự tin. Những kỹ năng liên quan bao gồm: sự thành thạo trong khi nghe, nói, đọc, viết; diễn đạt sáng tạo; hợp tác hiệu quả với người khác. Bằng việc nâng cao các kỹ năng này, các em học sinh sẽ có hành trang được chuẩn bị kỹ càng hơn cho con đường thành công phía trước.

Nếu quý phụ huynh có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với giáo viên của các con hoặc đặt lịch hẹn với văn phòng trường.

Trân trọng,

Robert Madden - Hiệu trưởng





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG 9 - 2023

Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,

Thời gian thấm thoát qua mau. Từ ngày khai trường đến nay các em học sinh đã học được gần 8 tuần. Sau 1 tuần đầu bỡ ngỡ làm quen với các thầy cô giáo mới, bạn mới, đến hôm nay các em học sinh của từng lớp đã rất đổi quen thuộc với không khí của lớp học, quen thuộc với giọng nói cũng như lời giảng bài của mỗi thầy cô. Các em cùng học tập, vui chơi thân thiện với bạn bè trong lớp. Do vậy, lớp học cũng chính là ngôi nhà thân yêu thứ hai của các em.

Đồng hành với các bài giảng kiến thức mà các thầy cô truyền đạt cho các em trên lớp. Nhà trường luôn quan tâm đến việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm giúp các em có điều kiện vui chơi tận hưởng những lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Vì vậy, trong tháng 9, nhà trường tổ chức cho các bạn học sinh từ lớp mẫu giáo bé K1 đến các lớp High school tham gia hoạt động trong lễ hội Trăng Rằm. Các lớp bé từ K1 đến lớp 5 được rước lồng đèn vòng quanh trường. Những chiếc lồng đèn be bé xinh xinh do các cô giáo chủ nhiệm tận tình hướng dẫn các bé tự làm trong giờ học Art-Craft ... Lồng đèn của các bạn nhỏ chắc chắn sẽ rất đa dạng và nhiều màu sắc. Các anh chị lớp lớn hơn sẽ vận dụng sự khéo léo của đôi tay và tính sáng tạo, tự tay làm thành những lồng đèn với nhiều hình dạng đa sắc màu, trưng bày ở sảnh và dọc hành lang của trường. Không khí lễ hội Trung Thu càng tươi vui rộn ràng theo tiếng trống múa lân khi đội múa lân của lớp 7,8,9 khối song ngữ biểu diễn màn múa lân cho tất cả các bạn nhỏ cùng xem. Sau cùng, tất cả học sinh toàn trường sẽ được quây quần phá cỗ đón trăng Rằm tháng Tám.

Thú vị quá phải không các bạn nhỏ?

Chúc các bạn học sinh có mùa Trung Thu vui tươi, phấn khởi!

Phùng Thị Tuyết Minh – Phụ trách cấp cao chương trình Việt Nam



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG 9 - 2023



Kính gửi Quý Phụ Huynh,

Tháng 9 vừa qua hẳn là khoảng thời gian bận rộn của Khối Mầm non. Các em học sinh mới đang thích nghi dần với môi trường nói Tiếng Anh, với kỳ vọng của nhà trường và với những gì các con cần phải làm để học tập tốt nhất có thể. Chúng tôi đã thiết lập những thói quen để các em học sinh tuân theo quy định trường lớp, thân thiện với bạn bè và có trách nhiệm với hành động của mình. Quý phụ huynh cũng có thể khích lệ tính độc lập và sự tương tác bằng cách giao những việc nhỏ cho con như tự mặc quần áo, dọn giường, chuẩn bị bàn ăn, v.v..

Ngữ âm và âm thanh của chữ cái là một bài học quan trọng hằng ngày của Khối Mẫu giáo, giúp các em phát triển kỹ năng đọc từ sớm. Chỉ vào những bảng hiệu và nhãn dán xung quanh để giúp các con hứng thú với chữ cái và việc đọc sách. Các học sinh cũng đang học cách phân biệt, sao chép và viết tên của các con, cũng như đang làm quen với cách cầm bút đúng. Quý phụ huynh vui lòng giúp các con củng cố cách cầm bút tại nhà.

Điểm sáng của tháng này là Lễ hội Trung thu được tổ chức với lễ diễu hành đèn lồng, múa lân và tiệc trái cây tự chọn.

Barbara Borbely – Phụ trách Học vụ (Khối Mầm non)

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Học xá Nam Sài Gòn đã có một khởi đầu tuyệt vời trong các trận đấu thể thao với các đội đến từ các trường Quốc tế khác trong thành phố. Bóng đá nam U11 và bóng rổ nữ U15 đã đạt được một số thành tích nhất định và chúng tôi hy vọng được thấy các em thi đấu tốt trong Giải vô địch Thành phố vào cuối năm nay.

Thầy Phú và các học sinh lớp 8 Song ngữ của thầy đã luyện tập nhiều ngày để chuẩn bị cho Lễ hội Trung thu. Mọi công sức của các em đã được đền đáp xứng đáng khi các em đã có màn trình diễn Múa Lân rất thành công. Thật vui khi thấy các học sinh tiểu học diện những bộ trang phục truyền thống và các lớp trình diễn những chiếc đèn lồng do chính tay các em làm.

Khóa học kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam sẽ sớm bắt đầu với những chuyến đi đầu tiên vào tháng 10. Học sinh và phụ huynh sẽ nhận được thông báo về chuyến đi trong thời gian tới. Chúng tôi khuyến khích tất cả học sinh tham gia chương trình học tập và kỹ năng có cách tiếp cận mới lạ này.

Donovan Neethling – Phó Hiệu trưởng





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG 9 - 2023

Kính gửi Quý Phụ Huynh,

Tôi kính chúc quý phụ huynh dồi dào sức khỏe và tinh thần phấn chấn. Học phần 1 gần kết thúc, chúng tôi rất cảm kích đối với các học em sinh tuyệt vời và sự tiến bộ của các em trong hai tháng qua. Chúng tôi rất mong chờ những sự kiện diễn ra sắp tới như Lễ hội Trung thu, Tuần lễ Vũ trụ và Lễ hóa trang Halloween.

Chúng tôi rất vui mừng khi được gặp và dành thời gian cùng quý phụ huynh trong dịp Gặp mặt và Chào đón (Meet and Greet) vào ngày 26/09/2023. Mỗi liên kết giữa nhà trường và phụ huynh là điều đáng quý và chúng tôi mong đợi được đồng hành cùng với các gia đình SIS trong suốt năm học này.

Lindsay Stanford – Phụ trách học phụ (Khối Tiểu học)



Kính gửi Quý Phụ Huynh,

Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn quý phụ huynh đã dành thời gian tham dự ngày Gặp mặt và Chào đón (Meet & Greet), đây là một thành công lớn đối với chúng tôi! Nếu quý phụ huynh bỏ lỡ dịp này thì đừng lo vì chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội để gặp nhau trong suốt năm học này.

Học phần 1 gần kết thúc, các học sinh đã thể hiện tinh thần đón chào các thử thách của năm học. Những sự kiện sắp tới như những chuyến tham quan dã ngoại, Khóa học kỹ năng sống Outward Bound và chuỗi các bài thi Cambridge đã được lên kế hoạch, và chúng tôi khuyến khích quý phụ huynh ngồi lại để cùng thảo luận với các con về tầm quan trọng của mỗi hoạt động trong lộ trình học tập của các con.

Một triển khai mới đầy thú vị của năm học này là Bảng điểm trực tuyến EduPage. Những đánh giá của các môn học chính sẽ được gửi trực tiếp và sớm nhất đến quý vị. Các em học sinh đã cùng với giáo viên trải nghiệm những bước đầu tiên trong học phần 1. Trong học phần 2, chúng tôi cũng sẽ trao quyền truy cập cho quý phụ huynh. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến quý phụ huynh trong tháng 10, việc duy nhất mà quý vị cần đảm bảo là có một email cố định được lưu trong hệ thống của trường.

Nếu quý phụ huynh cần thêm thông tin cập nhật về Bảng điểm trực tuyến, đừng do dự liên hệ với chúng tôi.

Joshua Lowery – Phụ trách Học vụ (Khối Trung học)